

ข่าวดี

พระกิตติคุณแห่งพระเยซูคริสต์

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถจะขึ้นสวรรค์และอยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์หลังจากที่คุณจากโลกนี้ไป โดยพระองค์เองทรงรับรองความรอดของคุณ การที่จะขึ้นสวรรค์ไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณซื้อด้วยเงินทอง หรือได้รับเพราะการกระทำใดๆ ของคุณ คุณอาจคิดอยู่ว่า “ฉันนั้นจะต้องทำอย่างไร?” คำตอบคือ คุณไม่ต้องทำอะไรเลย!

คุณไม่ต้องพยายามกระทำดี หรือเคร่งครัดกับกฎศาสนา ในทำนองเดียวกัน คุณก็ไม่ต้องหยุดทำในสิ่งที่คุณทำ คุณไม่จำเป็นต้องเลิกไปวัด หรือหยุดดื่มเหล้า เป็นต้น ความรอดที่พระเจ้าทรงประทานให้เป็นของขวัญ ของขวัญเป็นสิ่งที่ฟรีเสมอและไม่มีเงื่อนไข

“ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมีใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” (พระธรรมเอเฟซัส 2:8,9)

มนุษย์ทุกๆ คนสามารถรับความรอดฟรีได้ก็เพราะพระเยซูคริสต์ทรงไถ่บาปของเรา

“พระองค์เอง [พระคริสต์] ได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ไม้กางเขน” (พระธรรม 1เปโตร 2:24ก)

เราจะรับของขวัญนี้จากพระเจ้าได้อย่างไร? คุณจะต้องไปที่โบสถ์คริสเตียนก่อนจะรับของขวัญนี้ใช่ไหม? ไม่เลย! ความรอดอยู่ใกล้แค่จิตใจของคุณ แต่คุณได้ตัดสินใจเชื่อว่าพระคริสต์ทรงไถ่บาปให้คุณแล้ว จากนั้น คุณสามารถใช้ความคิดเพื่อทูลพระเจ้าว่า “พระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ที่สูงที่สุด ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดเพียงผู้เดียวของข้าพระองค์” หลังจากคุณได้อธิษฐานอย่างง่ายๆ แบบนี้แล้ว คุณจะมีชีวิตกับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิรันดร์

“เราเป็นเหตุให้คนเป็นขึ้นจากความตายและมีชีวิต [พระองค์เองทรงเป็นขึ้นจากความตายก่อนเสด็จกลับสู่สวรรค์] ผู้ที่เชื่อในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก” (พระธรรมยอห์น 11:25-26)

องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าตลอดมา และในปีที่ 4 ก่อนคริสตศักราช พระองค์ทรงเสด็จมายังโลกโดยรับสภาพเป็นมนุษย์ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบ และทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ทรงสถิตอยู่ในกายเดียวกัน โดยฐานะนี้พระองค์ทรงรับสิทธิ์ที่จะ เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้าพระบิดากับมนุษย์

“ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับ มนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็น ค่าไถ่สำหรับคนทั้งปวง [พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์ ซึ่งลบล้างบาป ทั้งสิ้นของคุณ]” (พระธรรม 1 ทิโมธี 2:5, 6)

มีเพียงคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ที่สามารถแก้ปัญหาบาปของมนุษยชาติได้ ในฐานะ ทรงเป็นคนกลางนั้น พระคริสต์จึงได้ตรัสว่า

“เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะผ่านทางเรา” (พระธรรมยอห์น 14:6)

พระเยซูคริสต์ทรงรับการพิพากษาลงโทษเพราะบาปทุกประการของทุกคนในประวัติศาสตร์ ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ อายุ ฐานะในสังคม หรือศาสนาที่นับถือ

“พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเรา [มนุษย์ทุกคน] ไว้ในพระกายของ พระองค์ ที่ไม้กางเขน” (พระธรรม 1 เปโตร 2:24ก)

พระเจ้าพระบิดาเป็นผู้ทรงพิพากษาลงโทษพระเยซูคริสต์เพราะบาปของเรา พระบิดาทรง กระทำเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงยุติธรรมและจำต้องลงโทษบาปทุกประการของมนุษยชาติ ด้วยเหตุ นี้ พระบิดาจึงลงโทษพระเยซูคริสต์แทนลงโทษเรา

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายัง เป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา” (พระธรรมโรม 5:8)

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ เพื่อ ผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ [ในบึงไฟนรก] แต่มีชีวิตนิรันดร์ [บน สวรรค์]” (พระธรรมยอห์น 3:16)

ทำไมพระเจ้าจึงตรัสว่าเราต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะรับความรอด? พระองค์ทรงประสงค์เช่นนี้เพราะเป็นวิธีที่เราจะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น พระเจ้าไม่ต้องการให้เรากระทำความดีเพราะพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งให้เราแล้ว พระองค์ไม่ต้องการให้เราช่วยพระองค์!

“ข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่สะอาด และการกระทำอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งสิ้น [หมายถึงการกระทำดีซึ่งเราคิดว่าจะช่วยนำเราถึงสวรรค์] ก็เหมือนสิ่งสกปรก” (พระธรรมอิสยาห์ 64:6)

ความเชื่อเป็นระบบหนึ่งของการเรียนรู้และการประยุกต์ความรู้นั้นต่อสถานการณ์ ความเชื่อนั้นปราศจากการกระทำ เพียงแต่ว่าคุณเชื่อว่าข้อความนั้นเป็นความจริง เมื่อคุณเป็นเด็กเล็ก ๆ คุณครูที่โรงเรียนคงสอนว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เมื่อคุณเชื่อเขา คุณไม่ได้ทำอะไร แต่เพราะความสามารถและการกระทำของคุณ คุณจึงได้เรียนรู้ว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย คุณเพียงแค่ต้องเชื่อเขา เช่นเดียวกับการกระทำซึ่งพระเยซูคริสต์ทรงกระทำบนไม้กางเขน พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งให้เรา ดังนั้น การกระทำดีที่เราจะทำได้ขึ้นสวรรค์จึงเป็นการลบหลู่พระราชกิจอันทรงสมบูรณ์แบบของพระองค์

เมื่อคุณตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ คุณกลายเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าโดยที่คุณจะไม่ต้องอาศัยความพยายามของคุณ แต่อาศัยพระคุณของพระเจ้า

“แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้า คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์” (พระธรรมยอห์น 1:12)

การขึ้นสวรรค์เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุด ถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อข่าวดีว่า พระเจ้าทรงประทานพระเยซูคริสต์ให้ไถ่เราจากโทษแห่งความบาป คุณแค่คิดในใจว่า “ข้าพระองค์เชื่อในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงรับการลงโทษเพราะบาปของข้าพระองค์” แล้วคุณก็ได้รอดจากการพิพากษาลงโทษถึงบึงไฟนรก นี่แหละ เป็นข่าวดีจริงๆ !

“ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะได้ไม่เห็นชีวิต [บนสวรรค์] แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา” (พระธรรมยอห์น 3:36)

“จงเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า และท่านจะรอด” (พระธรรมกิจการ 16:31ก)